

Số: /TB-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp về công tác quản lý, phát huy các hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Ngày 25/4/2024, đồng chí Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp về công tác quản lý, phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố: Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao, Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Lãnh đạo UBND 23 xã, phường.

Sau khi nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND 23 xã, phường báo cáo rõ về thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác quản lý, phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; trên cơ sở Báo cáo số 153/BC-TCKH ngày 15/4/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố và ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố đã được UBND thành phố quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, cơ bản đã đáp ứng đảm bảo nhu cầu hoạt động của các xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc quản lý, sử dụng cơ bản tốt, một số cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao tại các địa phương thời gian qua hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên khuyến khích người dân tham gia thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động của các cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao tại nhiều địa phương còn bất cập, có nơi không được đưa vào khai thác sử dụng gây lãng phí, có nơi có hoạt động nhưng còn đơn điệu, chủ yếu dừng lại ở hoạt động hội họp, chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao; có nơi còn chưa được tổ chức khai thác quản lý sử dụng theo đúng quy định pháp luật,...

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân ở các địa phương, nhằm khai thác có hiệu quả các cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với các Sân vận động do các xã, phường đang quản lý, sử dụng.

1.1 Tạm thời chưa xem xét có phương án bố trí sử dụng sân vận động Sơn Tịnh (cũ), nay thuộc phường Trương Quang Trọng (do nằm trong phạm vi ranh giới dự án khu đô thị dịch vụ VSIP đang có vướng mắc chờ xử lý), yêu cầu UBND phường Trương Quang Trọng chú ý trong quản lý theo hiện trạng để tránh việc bị lấn, chiếm sử dụng trái phép.

1.2 Đối với các sân vận động khác hiện đang do UBND các xã, phường quản lý:

- Yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục quản lý chặt chẽ, kiên quyết lập thủ tục xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép của các tổ chức, cá nhân (nếu có), xây dựng phương án, kế hoạch đưa vào bố trí sử dụng nhằm phát huy hiệu quả. Trong đó chú ý lập phương án khai thác sử dụng nhằm thúc đẩy hiệu quả các phong trào TDTT của địa phương, gắn với việc liên kết hoạt động dùng sân vận động vào mục đích là sân tập luyện thể dục thể thao chung cho các Trường học, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn nhằm phát huy tối đa công năng.

- Trong quá trình tổ chức hoạt động mà có phát sinh các khoản thu từ hoạt động khai thác, sử dụng sân vận động thì phải tổ chức quản lý và thực hiện việc thu - nộp để bố trí sử dụng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.

2. Đối với các điểm sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố do UBND các xã, phường đang quản lý, sử dụng.

2.1. UBND các xã, phường đã rà soát báo cáo, tuy nhiên việc rà soát báo cáo chưa hết trách nhiệm, còn bỏ sót. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND 23 xã, phường chỉ đạo, chịu trách nhiệm rà soát toàn diện các điểm sinh hoạt thôn, tổ dân phố trên địa bàn hiện đang quản lý; chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để tính toán nhu cầu cần thiết tiếp tục tu bổ, nâng cấp giữ lại phục vụ cộng đồng dân cư, trên cơ sở đó đăng ký đề xuất bán đấu giá đối với điểm sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố không có nhu cầu sử dụng (ít nhất 01 xã, phường phải đề xuất bán 01 địa điểm). Số tiền thu được từ việc bán đấu giá các điểm sinh hoạt này sẽ đầu tư lại cho UBND các xã, phường để nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các điểm sinh hoạt văn hóa hiện hữu đang có nhu cầu phải đầu tư. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND thành phố (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố*) **trước ngày 15/5/2024.**

Trường hợp các điểm sinh hoạt văn hóa này trước đây được đầu tư xây dựng có huy động đóng góp của người dân thì UBND xã, phường cần chỉ đạo lấy ý kiến của người dân thôn, tổ dân phố về việc sẽ khai thác theo hướng bán đấu giá, tiền thu được sẽ dùng toàn bộ để đầu tư lại cho việc nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các điểm sinh hoạt văn hóa hiện hữu trên địa bàn chính thôn, tổ dân phố đó nhằm tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương này của Thành phố.

2.2. Đối với các điểm sinh hoạt văn hóa mà UBND xã, phường quyết định tiếp tục giữ lại để sử dụng: yêu cầu phải sử dụng đúng mục đích, không được để xảy ra việc cho thuê, cho mượn, hợp đồng hợp tác liên danh liên kết cho sử dụng vào mục đích khác và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng công sản.

2.3. Đối với các kinh phí có liên quan đến việc tái đầu tư, duy trì, duy tu cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa trên địa bàn 23 xã, phường sau thực hiện bán: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với UBND 23 xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

3. Đối với các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường và các sân tập luyện thể thao (không phải sân vận động) đang do UBND các xã phường quản lý:

3.1. Giao UBND 23 xã, phường nghiên cứu kỹ quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 để có phương án tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng đảm bảo khai thác hết công năng, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao trong cộng đồng người dân địa phương.

3.2. Trong quá trình tổ chức hoạt động mà có phát sinh các khoản thu từ hoạt động khai thác, sử dụng các cơ sở này thì phải tổ chức quản lý và thực hiện việc thu - nộp để bố trí sử dụng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.

3.3. Đối với việc xây dựng thí điểm Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế văn hóa để làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố: Giao UBND 02 xã, phường: Chánh Lộ, Nghĩa Dũng chủ trì thực hiện xây dựng thí điểm Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định tại Điều 75, 80, 83 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đối với: (1) Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Chánh Lộ và (2) Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Nghĩa Dũng. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố) **trước ngày 30/5/2024**.

3.4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Trên cơ sở Đề án thí điểm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định tại Điều 75, 80, 83 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 do UBND 02 xã, phường: Chánh Lộ, Nghĩa Dũng; tổng hợp, tổ chức hội nghị và tham mưu UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh) xem xét, cho ý kiến làm cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị hướng dẫn xử lý đối với các cơ sở Nhà văn hóa dân cư, hiện không còn nhu cầu sử dụng, UBND các xã, phường đề xuất bán đấu giá trong thời gian chưa có quy định cụ thể về việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao. Hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 14/6/2024**.

4. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các điểm sinh hoạt, nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố; điểm sinh hoạt, nhà văn hóa – khu thể thao liên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối

hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 9950/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của các điểm sinh hoạt, nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố; điểm sinh hoạt, nhà văn hóa – khu thể thao liên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi sao cho phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các quy định hiện hành; đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng phù hợp theo thực tiễn hiện nay trên địa bàn thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND thành phố (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố*) **trước ngày 30/5/2024.**

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để các phòng, ban, đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần cuộc họp;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPUB: C, P.CVP (XD), CV (XD);
- Lưu: VT, hnam.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Anh Dũng